

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hòa chung khí thế sục sôi của cách mạng, tháng 8/1945, quân và dân Thái Bình đã nhanh chóng, chủ động chớp lấy thời cơ cách mạng nổi dậy giành chính quyền sớm trong cả nước. Chỉ trong 6 ngày, từ 18 - 23/8/1945, chính quyền từ tỉnh, huyện đến các làng xã ở Thái Bình đã về tay nhân dân. Sáng ngày 25/8/1945, khoảng 10.000 quân chúng ở thị xã Thái Bình và đại biểu quân chúng các phủ, huyện đã về dự mít tinh lớn tại thị xã để chào mừng Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời và Tỉnh bộ Việt Minh ra mắt nhân dân. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của phong trào đấu tranh cách mạng ở Thái Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Cùng với nhân dân cả nước, từ đây nhân dân Thái Bình bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do.

76 năm đã trôi qua nhưng đến giờ ông Phạm Văn Bát, 86 tuổi, 64 năm tuổi đảng, xã Đông Hợp (Đông Hưng) vẫn nhớ như in những ngày sục sôi giành chính quyền tháng 8/1945. Ông kể: Xã Đông Hợp trước đây thuộc tổng Đông Động (huyện Đông Quan), nhân dân chịu cảnh "một cổ hai tròng", sống đời nô lệ, cơ cực, lầm than nên khi giành được chính quyền thì

Đoàn kết làm nên chiến thắng

Cách đây 76 năm, vào những ngày thu tháng tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 triệu người Việt Nam đã vùng lên lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập cho dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã để lại cho Đảng, dân tộc ta nhiều bài học quý báu, trong đó có bài học về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Mít tinh Tổng khởi nghĩa tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội.

Ảnh tư liệu

bà con phấn khởi lắm. Năm đó tôi mới 10 tuổi, là thành viên đội thiếu niên cứu quốc, được tham gia cùng đoàn mít tinh diễu hành từ đình làng lên đến phủ huyện. Giữa lúc cuộc khởi nghĩa giành chính quyền đang diễn ra ở các địa phương trong tỉnh thì đề Địa (Hung Nhân) và đề Mỹ Lộc (Thu Trì) bị vỡ, lụt lội khắp nơi, có nơi nước lụt đến cổ người nhưng cũng không ngăn được dòng người tiến vào phủ đường giành chính quyền. Bà con còn dùng thuyền, cắm cờ đỏ sao vàng tổ chức cuộc tuần

hành, biểu dương lực lượng, khí thế muôn người như một tiến về thị xã Thái Bình.

Bài học về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bài học về tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám đã được Đảng ta, quân và dân ta vận dụng, phát huy và được chứng minh bằng những thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; thắng lợi oanh liệt của cuộc

trường chinh chống đế quốc Mỹ, cứu nước kéo dài 21 năm, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cũng nhờ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đi lên chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã vươn lên từ đồng tro tàn đổ nát của chiến tranh, vượt qua bao vây, cấm vận, thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tiến hành sự nghiệp đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

76 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã vận

dụng sáng tạo bài học phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám vào điều kiện thực tiễn của địa phương, tập trung xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những thành tựu to lớn, vô cùng tự hào, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh đạt 8,66%. 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến

phức tạp song Thái Bình đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,92%, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước và đồng đều ở cả 3 khu vực. Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", thời gian qua, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái "Minh vì mọi người, mọi người vì mình", "Thương người như thể thương thân" đã được thắp sáng và lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thành viên các tổ tự quản, đội xung kích tình nguyện "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời cho người dân khu vực bị phong tỏa, người có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh. Đội ngũ cán bộ y tế, sinh viên, lực lượng công an, quân đội xung phong ra tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, ngày đêm nỗ lực xét nghiệm, cách ly, chăm sóc, cứu chữa cho các bệnh nhân và kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh. Đặc biệt, các bác sĩ, điều dưỡng, giảng viên, sinh viên ngành Y tế Thái Bình đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, tình nguyện lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Nghĩa cử cao đẹp đó đã thể hiện sự đoàn kết của những "chiến binh áo trắng" cùng toàn Đảng, toàn dân ta quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19. Trong nhiều tháng qua, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch ở cả 3 cấp, cùng với sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân giúp Thái Bình kiểm soát tốt tình tự to lớn, vô cùng tự hào, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh đạt 8,66%. 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến

đánh giá: Tôi sinh ra ở chế độ phong kiến cũ và ai có sống ở chế độ này mới thấu hiểu được ý nghĩa, giá trị của độc lập, tự do, của cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngày hôm nay. Sự đoàn kết muôn người như một dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giúp dân tộc Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định. Sống gắn kết với người, chúng ta bước phát triển của quê hương qua các thời kỳ cách mạng, tôi thấy Thái Bình đã có sự đổi thay toàn diện theo hướng văn minh, hiện đại, đời sống nhân dân sướng gấp trăm, gấp nghìn lần trước đây. Tôi tin với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhất định nhân dân Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19.

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám năm nay trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đặt nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, hàng đầu là phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng". Thêm một lần nữa, giá trị tinh thần của Cách mạng Tháng Tám, bài học phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần được vận dụng hiệu quả vào thực tiễn để tạo thành sức mạnh to lớn cổ vũ Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021; đồng thời, kháng chế thành công và đẩy lùi dịch Covid-19, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

MẠNH CƯỜNG

Phát huy truyền thống vẻ vang, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân

Tháng 8/1945, cùng với lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, Công an tỉnh Thái Bình được thành lập. 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với nhiều thành tích, chiến công đáng tự hào, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã để lại niềm tin cũng như hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, trong giai đoạn hiện nay, Công an tỉnh Thái Bình tập trung đổi mới toàn diện các mặt công tác, nâng cao chất lượng nghiệp vụ cơ bản, tăng cường nắm tình hình, chủ động xây dựng và triển khai thể trận an ninh nhân dân, chủ trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tạo môi trường xã hội ổn định và điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra, Công an tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện toàn diện các mặt công tác; chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phức tạp, giải quyết tốt các vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở; giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công an tỉnh đã triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công an các cấp chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề, các đề án về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mới nổi lên,



Công an huyện Kiến Xương phối hợp với lực lượng quân đội kiểm soát người và phương tiện vào Thái Bình tại phà Côn Nhất.

giải quyết các vấn đề cấp bách ở địa bàn, tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy...

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, 7 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 450 vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa 20 băng, ổ nhóm tội phạm; bắt, khởi tố, xử lý 530 vụ, 1.930 đối tượng đáng

bạc, đối tượng liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng và đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường...; đã xác lập 17 chuyên án, phá 15 chuyên án; triệt xóa 4 đường dây, 5 tụ điểm, 23 điểm phức tạp về ma túy, trong đó nhiều tụ điểm đặc biệt phức tạp, hoạt động boongke trong thời gian dài; bắt 245 vụ, 393 đối tượng, trong đó đã khởi tố 235 vụ,

268 bị can, thu giữ 860,8 gam heroin, 432,5 gam ma túy tổng hợp, 3kg thuốc phiện và nhiều tang vật khác.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Công an tỉnh phát động, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả; trong đó, tiếp tục xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động hiệu quả 1.703 mô hình tự quản về an ninh trật tự, đồng thời duy trì được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính

trị và toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Thời gian qua, Công an tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Thái Bình là 1 trong 10 địa phương vượt chỉ tiêu, dẫn đầu toàn quốc được Bộ Công an biểu dương.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an tỉnh đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng để bảo vệ sức khỏe và sự bình yên của nhân dân. Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, hạn chế dịch lây lan vào tỉnh; đồng thời, thường trực bảo vệ an ninh trật tự tại các khu vực cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, khu điều trị bệnh nhân Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19; tích cực đấu tranh phòng ngừa hàng chục hành vi vi phạm pháp luật và các quy định phòng, chống dịch cũng như thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch ở các cửa ngõ ra vào tỉnh... Sự cống hiến, hy sinh của lực lượng công an trên tuyến đầu chống dịch càng tỏ thắm hình ảnh người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh



Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và bản chất cách mạng, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6

điều Bác Hồ dạy CAND, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân.

Thượng tá Hoàng Mạnh Hà, Trưởng Công an huyện Thái Thụy



Trong không khí hào hùng của mùa thu tháng tám lịch sử, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thái Thụy luôn tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc, về sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân. Để xứng đáng với truyền thống CAND Việt Nam nói chung, Công an tỉnh nói riêng, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thái Thụy không ngừng chủ động nắm, dự báo tình hình, xây dựng các kế hoạch, phương án triển khai

thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng lực lượng, đạo đức, lễ tiết tác phong phục vụ nhân dân... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thượng úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh



Với sự khâm phục, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ Công an tỉnh không ngừng kế thừa, phát huy, phấn đấu rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nỗ lực hết mình, nguyện đem hết tài năng, trí tuệ, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ xung kích, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.